



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 ตุลาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์) ทวีตของ NBT

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. ลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี พบปะให้กำลังใจ อสม.ภาคเหนือ ในงานประชุมวิชาการ อสม. และมอบรางวัล อสม.ดีเด่น ปี 63 พร้อมกล่าวเสริมสร้างกำลังใจให้กับ อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งในระยะที่ผ่านมา และระยะต่อไปในอนาคต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวเปซิฟิก, อินโฟเควส, js100, innnews, newtv, thailandplus, thebangkokinsight) ทวีตของสำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เผยว่า หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่จะขับเคลื่อน คือ การควบคุมสถานการณ์โรคโควิด 19 หากมีการระบาดระลอกใหม่ จะมีการทำฉากทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพการระบาดที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการของประเทศมากขึ้น แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการปิดบ้านปิดเมือง เนื่องจากประเทศไทยยังคงมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มแข็ง หากมีการระบาดเกิดขึ้น สามารถควบคุมโรคได้ให้อยู่ในวงจำกัด นอกจากนี้ จะเดินหน้าทุกวิถีทางให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยช่วงปีแรกต้องมีวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 50 ของประชากร ที่สำคัญ คือ ขอ มอบนโยบายให้ข่าว สร. สวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ)

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนได้ตรวจประเมินสถานประกอบการประเภทตลาด ได้แก่ ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน และถนนคนเดิน ล่าสุด พบว่าสิ่งที่ตลาดทำได้ดีต่อเนื่อง คือ ผู้ประกอบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโควิด 19 ผู้ค้าที่มีอาการเจ็บป่วยจะหยุดงานและไปพบแพทย์ทันที และมีระบบล้างมือและระบบชำระเงินออนไลน์ ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกตลาดการค้าอย่าตก ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ผู้ประกอบการ ผู้ค้า ผู้ขายของ ผู้บริโภคต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ผ่ากันเป็นหมวกหรือเน็คคลุมผม และรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แฉก้า อย่างน้อย 1-2 เมตร จำกัดจำนวนผู้ให้บริการในตลาดเพื่อลดความแออัด กำหนดเส้นทางเข้าออกตลาดทางเดียว และกำหนดเส้นทางเดินในตลาดให้ชัดเจน พร้อมเช็กอินเช็กเอาต์ “ไทยชนะ” ทุกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย) ทวีตของ 9

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์ของประเทศไทยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และเข้าสู่ระบบการกักตัวทุกราย แต่การที่ไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศไม่ได้หมายความว่าไม่มีผู้ติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม และสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นขอให้ทุกคนอย่าประมาท เคารกครัดการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันตนเอง

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, thainews, one31, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, tnnthailand, thansettakij, nationweekend, businesstoday, bluechipthai, sanook, kapook, thebankokinsight, thaiPBS workpointtoday, acnews)

-ศบค. เผยสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์ 1 ราย, อิหร่าน 1 ราย, อินเดีย 1 ราย, บราซิล 2 ราย) ทุกรายเข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ สถานกักตัวที่รัฐกำหนด มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 5 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,379 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 131 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,569 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสช. เข้าหารือระเบียบและข้อกฎหมายตั้ง ศปก.ศบค. ว่า ศปก.ศบค. เป็นศูนย์ในขั้นปฏิบัติการ จึงต้องการรวมเข้ามาเป็นศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอเข้า ศบค.ชุดใหญ่ ก่อนเสนอเข้า ครม. จะได้เป็น 3 ชั้น ทั้งนี้ การจัดตั้งดังกล่าวไม่ใช่เพื่อรับมือการระบาดรอบสอง แต่เพื่อทำให้มีความรอบคอบ หมดความกังวล และรวดเร็วขึ้น แต่ถ้ามีการระบาดระลอกสองก็ต้องกลับไปใช้โครงสร้างเดิมทั้งหมด

ประเด็นผลกระทบ

1.คนไทยการ์ดตก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, thailandplus)

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษก สร. กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้สำรวจออนไลน์ การรับรู้ ทักษะคนคิด และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเรื่องโรคโควิด 19 ระหว่าง 16 - 28 ก.ย. 63 พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มในการมีพฤติกรรมสุขภาพลดลง โดยเฉพาะพฤติกรรมการสวมหน้ากาก จึงขออย่าให้

ประเด็นข่าว

ประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเข้มข้น เป็นนิสัย สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่นอกบ้านและตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อย ๆ กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ด้วยแพลตฟอร์มไทยชนะ

2.เปิดสถานที่ท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ MCOT

-อุทยานฯ ภูกระดึง จ.เลย เปิดอย่างเป็นทางการ 1 ต.ค. 63 หลังปิดมานานถึง 6 เดือน จากผลกระทบโควิด 19 โดยทางอุทยานฯ คำนึงถึงความปลอดภัย ยังคงมาตรการตาม สธ. ในการป้องกันโควิด 19 นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามกฎการท่องเที่ยววิถีใหม่ ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน QueQ เช็กอิน-เช็กเอาท์ ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สำนักข่าวอินโฟเควส, MCOT, xinhuaithai)

-**ธนาคารโลก** เสนอแผนโครงการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่บรรดาชาติยากจนจำนวน 111 ประเทศ

-**สหราชอาณาจักร** มีผู้ติดเชื้อสะสม 446,156 คน เพิ่มขึ้น 7,143 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุดตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. ขณะที่ ผู้เสียชีวิตสะสม มีอย่างน้อย 42,072 คน สูงสุดในทวีปยุโรป

-**เมียนมา** ติดเชื้อสะสม 13,373 คน เป็นผู้ป่วยใหม่ 948 คน เสียชีวิตเพิ่ม 26 คน รวมเป็น 310 คน ด้านศูนย์ให้บริการคำปรึกษาโควิด 19 เผยรับสายผู้สอบถามปัญหาโควิด มากกว่า 200,000 ครั้ง

-**สหรัฐฯ** นครนิวยอร์ก ประกาศปรับเงินทุกคนที่ไม่สวมหน้ากากในที่สาธารณะ

-**ฝรั่งเศส** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,051 คน เสียชีวิตเพิ่ม 85 คน

-**บราซิล** พบผู้ป่วยเพิ่ม 32,058 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 863 ราย

-**สเปน** สถิติผู้ป่วยสะสม 769,188 คน มากที่สุดในทวีปยุโรป เพิ่มขึ้น 11,016 คนในรอบวัน ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ใหม่ พรมแดนกรุงมาดริดจะถูกปิดการเข้า-ออก ยกเว้นในกรณีสำคัญ

-**อินเดีย** รายงานพบผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิตสูงถึง 1,179 ราย พบผู้ป่วยใหม่ 80,472 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,225,763 ราย

-**ออสเตรเลีย** รัฐวิกตอเรีย รายงานมีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 15 คน มีผู้ป่วยติดเชื้อโดยเฉลี่ยในรอบ 2 สัปดาห์ต่ำกว่า 16 คน ขณะที่ทางการรัฐควีนส์แลนด์ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่และจะผ่อนคลายมาตรการเข้มงวด

-**ลาว** สธ. เตือนทางการและประชาชนทั่วประเทศเฝ้าระวัง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง

-**ฟิลิปปินส์** ติดเชื้อทะลุ 314,000 ราย สูงสุดในอาเซียน

-**มาเลเซีย** เตือนคลื่นระลอกใหม่ หลังติดโควิดวันเดียวเพิ่มอีก 260 ราย สูงสุดนับจาก มิ.ย.

-**สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อรวม 33,875,993 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 1,013,199 ราย รักษาหายรวม 25,172,971 ราย โดยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศอันดับ 1 ที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 7,406,729 ราย เสียชีวิต 210,797 ราย อันดับ 2 อินเดีย มีผู้ป่วย 6,229,474 ราย เสียชีวิต 97,541 ราย อันดับ 3 บราซิล ติดเชื้อ 4,780,317 ราย เสียชีวิตรวม 143,010 ราย ส่วนไทยอยู่ในลำดับที่ 138 ของโลก

นโยบายปลัด สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, thebangkokinsight, innnews, อินโฟเควสท์, thailandplus

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับตำแหน่งวันแรก สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง พบปะผู้บริหารและสื่อมวลชน เตรียมเร่งขับเคลื่อนงานเร่งด่วน 4 ด้าน รับมือสถานการณ์โควิด 19 ขอชาวสาธารณสุขสวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้นแบบประชาชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ พัฒนาระบบบริการเชื่อมต่อปฐมภูมิ-โรงพยาบาลชุมชน นำร่อง 30 บาทรักษาทุกที่ใน กทม.และเขตสุขภาพที่ 9 บริหารด้วยธรรมาภิบาล สร้างอัศวิน สธ.

วัคซีนโรคไข้วัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า

-นายันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมและโฆษก สปส. กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษาชุดที่ 13 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มรายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครณีวัคซีนไข้วัดใหญ่ ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2563 เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.-31 ธ.ค. 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-31 ส.ค. ของทุกปี

ภาวะสมองเสื่อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ, เว็บไซต์ New18, thebangkokinsight, คมชัดลึก, workpointtoday, thailandplus

-นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมต้องประสบกับปัญหาความจำ หลงลืม ปัญหาทางด้านอารมณ์ หงุดหงิดง่าย ลึนหว้าง ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทำพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถสื่อสารภาษาให้ผู้อื่นเข้าใจ ดังนั้น

ประเด็นข่าว

ผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจึงต้องดูแลด้วยความเข้าใจ อดทน และใจเย็น โดยต้องหมั่นดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด เพื่อพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยให้มีสุขภาพดีและมีความสุข

รางวัลองค์กรต้นแบบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน

-นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิการบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า กรมควบคุมโรคได้รับรางวัลประเภทองค์กรภาครัฐ ระดับดีเด่น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

ตรวจสอบรพ.เอกชนกรณีแพ้สารที่บ่งชี้เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight, ผจก.ออนไลน์, คมชัดลึก, มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, New18, thailandplus, hfocus, thaipbs

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. สั่งการให้พนักงาน จนท. กองกฎหมาย และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประสานขอความร่วมมือ สสจ.เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบมาตรฐานของ รพ.เอกชนดังกล่าว ส่วน สบส. ได้ประสานขอประวัติผู้ป่วยและเอกสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นทาง รพ.เอกชน ชี้แจงว่า แพทย์ผู้เสียชีวิตมีประวัติของอาการปวดหน้าท้องและแสบเวลาปัสสาวะ มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อต้นเดือน ก.ย.63 จึงเชื่อว่าจะไม่มีการตั้งครรภ์ อีกทั้งไม่มีประวัติการแพ้ยาและอาหารใดๆ จึงได้ดำเนินการเอ็กซเรย์ อย่างไรก็ตาม สบส. จะนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อ กกก. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแพทย์สภาตรวจสอบมาตรฐานการรักษา เพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อสาเหตุการเสียชีวิต และคลายข้อสงสัยของญาติว่า รพ.มีการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีการวินิจฉัยโรคเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานถือว่ามี ความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 พร้อมให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคทุกคน

สปสข.ช่วยเหลือกรณีทุจริตบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาไท, acnews.net, สำนักข่าวอิศรา, newtv, tnonthailand, เดลินิวส์

-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสข. กล่าวว่า สปสข. ได้จัดทีมงานลงพื้นที่ชุมชนทุกวัน เพื่อให้ข้อมูล รับฟังปัญหาและติดต่อประสานงานในกรณีจำเป็น เช่น ทีมลงพื้นที่ชุมชนย่านร่มเกล้า-ลาดกระบัง ประสานงานแก่ผู้ป่วยตาต้อกระจก รวมทั้งจัดทีมผู้บริหารและ จนท. ไปประจำยังสำนักงานเขตของ กทม. เพื่อคอยต้อนรับให้คำแนะนำแก่ประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ทราบข้อมูล โดยขณะนี้ผู้มารับบริการแล้วกว่า 3 พันราย พร้อมย้ำกับผู้มีสิทธิบัตรทองใน กทม. ว่าไม่ต้องมาทำเรื่องย้ายสถานพยาบาล สามารถเข้ารับรักษาได้ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมกับ สปสข. ตามรายชื่อที่ประกาศในเว็บไซต์ได้ทันที

ถอดบทเรียนคุมเครื่องตีแอลกอฮอล์-ยาสูบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bluechipthai, thailandplus

-นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดี กรมควบคุมโรค เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกลไกการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบระดับเขตและจังหวัด โดยมี นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมเป็นวิทยากร โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 สปกค. และสสจ.ทั่วประเทศ ได้มีข้อเสนอให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ผ่านกลไกคณะกรรมการจังหวัดของทั้ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 รวมถึงการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานผ่านเครือข่ายชุมชน โรงเรียน และภาคประชาสังคม

ทnunเพิ่มงบอาหารกลางวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

-นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผย กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาปรับค่าอาหารกลางวันตามโครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โดยขอปรับเป็นแบบอัตราก้าวหน้าหรือขั้นบันได จากปัจจุบันคนละ 20 ต่อวัน เท่ากันทุกคน โดยโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 1-20 คน จะได้สูงสุดอยู่ที่ หัวละ 36 บาท นักเรียน 21-40 คน หัวละ 31 บาท 41-60 คน หัวละ 27 บาท 61-80 คน หัวละ 25 บาท 81 คนขึ้นไป หัวละ 24 บาท ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวยังไม่ใช้ข้อสรุป ต้องหารืออัตราที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเริ่มปรับเพิ่มได้ในปี 2565 ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 7,000 ล้านบาทต่อปี ว่า ส่วนตัวเห็นด้วย เพราะงานวิจัยชี้ชัดว่าอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีผลต่อการ มาเรียน สติปัญญาของเด็ก และลดปัญหาการออกกลางคัน ดังนั้น การที่รัฐลงทุนกับงบอาหารกลางวันเด็ก จึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า แต่เรื่องนี้จะให้ ศธ.ทำเพียงกระทรวงเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง คือ ศธ., สธ., พม. และ มท. ที่ต้องทำงานประสานกัน ขณะเดียวกันในระยะยาว จะต้องมีการป้องกันการทุจริตงบอาหารกลางวันด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทุจริตเหมือนที่ผ่านมา

คดีน้ำเมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)

-นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีเครือข่ายภาคประชาชน ออกมาเปิดเผยข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังไม่ได้มีการส่งฟ้องคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เกิดขึ้นหลายปีก่อน จนคดีใกล้หมดอายุความ ในปี 2563 ว่า เรื่องนี้มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่ง ผอ.สคอ. ซึ่งก็พยายามตรวจสอบติดตาม หลายเรื่องมีการตรวจสอบ และขงเข้าอัยการกรมการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็ได้รับการแก้ไขเร็วขึ้น เช่น กรณีศิลปิน ดาราโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อหลายปีก่อน ก็พบว่ามีการค้างท่ออยู่ประมาณ 2 ปี พอติดตามถามถึง ได้รับการแก้ไข

อย่างไรก็ตาม คดีความต่าง ๆ เนื่องจากมีลักษณะและพฤติการณ์แตกต่างกัน บางอย่างอาจจะต้องใช้เวลา แต่อัยการกรมการปราบปรามฯ ก็พยายาม

ประเด็นข่าว

เร่งรัด และล่าสุดตนได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้สำรวจคดีค้างท่อปัจจุบันว่า ยังมีอยู่มากน้อยแค่ไหน สถานะของคดีเป็นอย่างไร เพื่อผลักดันต่อ อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าเรื่องการดำเนินคดีนั้น พออยู่ในชั้นตำรวจ ทางสคอ.ก็ไม่ได้ไปแตะตรงนั้น สำหรับความคืบหน้าการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังจากที่มีการใช้มาเป็น 10 ปีนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีนายบรรเจ็ด สิงเคนติ เป็นประธานคณะทำงานยกร่าง โดยจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมการโฆษณา

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

- เสนอข่าว ชาวบ้าน นักเรียนและนักศึกษากว่า 300 คน รวมตัวขับไล่โรงงานผลิตแอสฟัลติกของ หจก.ซี.เอส.พี โดยกลุ่มผู้ชุมนุมระบุว่า เตือดร้อนจากกลิ่นยางมะตอยเผา ทั้งกลางวันกลางคืน อยู่ติดกับวิทยาลัย มีผลกระทบทั้งจากกลิ่นและฝุ่น กลิ่นรุนแรงจนแสบจมูก จัดการเรียนการสอนไม่ได้ และยังมีปัญหาอื่นๆ ด้วย ทั้งฝุ่นจากโรงงาน ฝุ่นจากรถบรรทุก และโรงงานยังยึดไหล่ทางถนนมิตรภาพ เป็นที่จอดรถบรรทุก รถเล็กต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุ โดยเรียกร้องให้ปิดโรงงาน และย้ายโรงงานออกไปห่างชุมชน ไม่ใช่เพียงหยุดปรับปรุงเบื้องต้น ทต.ปะโค จะออกคำสั่งหยุดเดินเครื่องจักร 15 วัน ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข เพื่อลดความเดือดร้อนชาวบ้านแล้ว สนง.อุตสาหกรรม จ.อุดรธานี จะใช้อำนาจตามกฎหมายมาแก้ไข

ข่าวปลอมจับลับระหว่างวันป้องกันโรคสมองเสื่อม

สื่อที่นำเสนอ : ผจก. ออนไลน์

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยว่า ตามที่มีการแชร์ข้อความเรื่อง จับลับระหว่างวัน 60 นาทีขึ้นไป จะช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม นั้น ได้นำเนิการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรมการแพทย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลบิดเบือน ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่สามารถนำมายืนยันได้ว่าการจับลับระหว่างวันช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ ซึ่งการจับระหว่างวัน มีประโยชน์ในการลดความอ่อนเพลีย ช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า แต่ไม่ควรจับนานเกินไป อาจทำให้มีผลกระทบต่อการนอนในช่วงเวลากลางคืนได้

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

